



CHỦ NHẬT, Ngày 15 Tháng 10, 2023

Tuần Thứ XXVIII Mùa Thường Niên — Năm A



Tôi thú nhận rằng tôi bị nhậy cảm khi nghe Chúa Giêsu nói về những điều đáng sợ, vì những điều này thường hay bị người ta bỏ qua. Nhưng những điều này chứa đầy lời vàng ý ngọc, nếu chúng ta có đủ can đảm để lắng nghe. Tuần này, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một lời cảnh báo đáng sợ trong dụ ngôn về một ông vua tổ chức tiệc cưới cho con trai mình và ngay lập tức sau đó ông nổi khùng lên khi người ta không đáp trả lại lời ông mời. Vấn đề là: những ai không đáp lại lời mời hào phóng của Thiên Chúa sẽ phải trực diện với những hậu quả hoàn toàn tàn khốc. Thành phố của những người khách được mời nhưng họ không đến dự tiệc bị thiêu rụi.

Người đàn ông vô gia cư tội nghiệp bị tra tấn vì không mặc đúng quần áo. Thực sự đáng sợ. Có phải Chúa Giêsu đang cố đe dọa hoặc bắt nạt chúng ta để chúng ta đi theo Ngài không? Không, bởi vì đó chắc chắn không phải là cách Chúa Giêsu đối xử với bất cứ ai trong Tin Mừng. Một cái nhìn tốt đẹp hơn là thế này: đối với Chúa Giêsu, cuộc sống của bạn rất quan trọng. Vũ trụ không phải là một vùng đất hoang trống rỗng, nơi mọi thứ có thể diễn ra. Đây là một vở kịch tình yêu được trao đi và được chấp nhận hoặc bị từ chối. Thật dễ dàng biết bao khi lướt qua cuộc sống mà nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta không tạo ra sự khác biệt. Nhưng nó có. Nó thực sự có. Điều này không chỉ khiến chúng ta tình táo mà còn phần khởi. Điểm tích cực của một tiêu cực trong dụ ngôn đáng sợ của Chúa Giêsu là nỗi hồi hộp và vui mừng mà Chúa đang mời gọi chúng ta, do đó cuộc sống của chúng ta rất quan trọng. Đây chính là lý do để thức dậy mỗi buổi sáng. Tình yêu quảng đại của Thiên Chúa không ngừng kêu gọi chúng ta. Đúng thế, việc chúng ta thờ ơ ngoan cố nói "không" là một thảm họa cho chúng ta và những người xung quanh. Nhưng kết cục của lời nói "có" của chúng ta phải tuyệt vời đến mức độ nào?

- Cha John Muir ©LPi — Máthêô 22:1-14

PRAYER FOR THE HOLY LAND - Xin Thiên chúa ban ơn lành trên mọi dân tộc của đất thánh vào thời gian chiến tranh này, nhất là xin Ngài gìn giữ các gia đình và trẻ em vô tội đang chịu đau đớn vì thảm cảnh chiến tranh và bạo lực. Chúng ta cũng đặc biệt cầu xin cho những người đã chết, nguyện xin một nền hòa bình chân chính và bền vững mau chóng trở lại với đất thánh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng Hoàng tử Hòa Bình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.



Tiệc Cưới

Dụ ngôn tiệc cưới Nước Trời,
Thành hôn hoàng tử, thiệp mời đã trao.
Đức vua chuẩn bị khai mào,
Gia nhân đón tiếp, mời vào tiệc vui.
Khách mời xin khát rút lui,
Lý do thăm trại, không lùi được dẫu.
Kẻ thì buôn bán hoa màu,
Anh kia cưới vợ, cau trầu phải lo.
Dân làng bắt bớ giăng cò,
Khinh khi nhục mạ, giờ trò xấu xa.
Sẵn sàng tiệc rượu mở ra,
Số người không xứng, tâm tà bỏ qua.
Ra đường mời gọi người ta,
Gặp ai bất luận, vào nhà chúc khen.
Kẻ giàu, người khó, sang hèn,
Phòng ăn chật ních, bon chen số người.
Vua vào quan sát mọi nơi,
Có người khách lạ, không lời trình thưa.
Chẳng đồng ý phục giả lừa
Đức vua kết tội, kéo đưa ra ngoài.

(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mt. 22:1-14)

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA THÁNG MƯỜI 2023

Ý Nguyện Chung : Cầu cho Thượng Hội Đồng
Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

October 7 & October 8, 2023

Trong Các Thánh Lễ : \$ 10,619.50

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org



Mọi thắc mắc liên quan đến các **BÍ TÍCH HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÔNG.**

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 ext. 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



- **CD ĐMLT tổ chức đọc kinh các Giáo Khu tối Thứ Tư tuần Thứ Ba hằng tháng tại Nhà Nguyện Giáo Xứ : Thứ Tư 18 Tháng 10, 2023 vào lúc 7 giờ tối do Giáo Khu 1 đảm trách.**

- **Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng của CD ĐMLT tại Nhà Nguyện Giáo Xứ - Ngày 10 Tháng 11, 2023 6: 30 PM Châu Minh Thánh Chúa 7 giờ tối : Thánh Lễ**

- **THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều CHỦ NHẬT**

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ - Cộng Đoàn ĐMLT

Chủ Tịch: A. Đỗ V. Tâm / Phó CT Nội Vụ : A. Trần T. Tùng
Phó CT Ngoại Vụ : A. Lê T. Hậu / Thư Ký : C. Bùi Kim Tân
Thủ Quỹ : A. Nguyễn T. Thường / Tài Chánh: C. Triết Tạ